

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu KT-XH năm 2020; dự kiến chỉ tiêu kế hoạch KT-XH năm 2021

Thực hiện văn bản số 2200/UBND-TCKH ngày 04/12/2020 của UBND quận Ba Đình về việc báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu KT-XH năm 2020; dự kiến chỉ tiêu kế hoạch KT-XH năm 2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các chỉ tiêu KT-XH, kết quả đạt được cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ GIÁO DỤC

1. Chất lượng, hiệu quả giáo dục đạo đức, văn hoá

Tham mưu UBND quận ban hành và triển khai Đề án tổng thể số 1926/ĐA-UBND “*Phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo quận Ba Đình giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030*”

1.1 Giáo dục Mầm non

Xác định công tác chăm sóc nuôi dưỡng, đảm bảo an toàn cho trẻ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận đã chỉ đạo các trường nghiêm túc thực hiện Quy chế chăm sóc, nuôi dạy trẻ, thường xuyên kiểm tra các điều kiện thiết yếu để phòng tránh tai nạn thương tích, đảm bảo VSATTP, qua đó trong năm học không để xảy ra trường hợp nào gây mất an toàn cho trẻ. Kết quả, số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân nhà trẻ là 1,0% (giảm 1,2% so với đầu năm học), Mẫu giáo là 1,0% (giảm 0,9% so với đầu năm học). Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi nhà trẻ là 1,0% (giảm 0,9% so với đầu năm học), Mẫu giáo là 1,0% (giảm 0,9% so với đầu năm học). Trẻ thừa cân, béo phì nhà trẻ là 0,5 % (giảm 0,6% so với đầu năm học), Mẫu giáo là 1,2% (giảm 1,4% so với đầu năm học).

1.2. Giáo dục phổ thông

Các trường tiếp tục tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực, phẩm chất của học sinh, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng; dạy học theo chủ đề tích hợp; kiểm tra, đánh giá thực chất, phát huy khả năng tư duy độc lập và sáng tạo của học sinh. Tổ chức dạy học trên truyền hình, trực tuyến và trực tiếp đảm bảo đúng quy định, hiệu quả đảm bảo chất lượng dạy và học, hoàn thành chương trình năm học theo đúng thời gian quy định của ngành. Kết quả:

- Cấp Tiểu học, kết quả giáo dục toàn diện các môn học: Hoàn thành tốt 78%, Hoàn thành 21,8%, Chưa hoàn thành 0,2%, trong đó về năng lực: Xếp loại Tốt 87,7%, Đạt 12,8%, Cần cố gắng 0,2%; về phẩm chất: Xếp loại Tốt 88%, Đạt 11,7%, Cần cố gắng 0,3%.



- Cấp THCS, kết quả xếp loại hạnh kiểm: Xếp loại Tốt 96,11%, Khá 3,6%, Trung bình 0,53%; về học lực: Xếp loại Giỏi 50,55%, Khá 33,15%, Trung bình 14%. Tuy nhiên vẫn còn học sinh Yếu chiếm tỉ lệ 2,13% và học sinh Kém chiếm tỉ lệ 0,17%.

2. Xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ

Ngành Giáo dục và Đào tạo thường xuyên thực hiện rà soát, đánh giá đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cả về chất lượng và số lượng, trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý các trường đảm bảo có trình độ, năng lực và phẩm chất chính trị đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Công tác đào tạo bồi dưỡng luôn được đổi mới, gắn công tác đào tạo bồi dưỡng với việc đổi mới dạy học và đổi mới công tác quản lý giáo dục. Coi việc xây dựng đội ngũ là nhiệm vụ cơ bản, tạo ra những nhân tố quyết định đến chất lượng, hiệu quả giáo dục.

Song song với việc tham dự các lớp tập huấn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chủ động mở các lớp tập huấn, tổ chức các chuyên đề cho giáo viên dạy học sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 – 2021 theo từng môn học và các chuyên đề dạy học ở cả 3 cấp học đạt kết quả tốt.

3. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học

Năm 2020, UBND quận đầu tư xây dựng mới 02 trường: Cấp Mầm non 01 trường; Cấp Tiểu học 01 trường; Các trường được cải tạo sửa chữa 20 trường. Trong đó, Cấp Mầm non 9 trường; Cấp Tiểu học 9 trường; Cấp THCS 2 trường.

Việc mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học lớp 1, Phòng GDĐT phối hợp với Phòng TCKH đang triển khai để kịp thời phục vụ việc dạy và học tại các trường Tiểu học. Cơ sở vật chất các nhà trường được cải thiện đáng kể, các phòng chức năng được trang bị hiện đại, quang cảnh sư phạm khang trang, sạch đẹp, thoáng mát, nhiều cây xanh, nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy, đảm bảo nhu cầu học tập cũng như sinh hoạt tại trường của các em học sinh.

4. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào của ngành

100% các nhà trường thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành. Đặc biệt, toàn ngành tích cực tham gia các cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt – việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước; trong việc thực hiện kỉ cương hành chính.

Vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo tình nguyện tham gia hưởng ứng Ngày Hiến máu nhân đạo của quận; tích cực quyên góp, ủng hộ cho các cuộc vận động: “Ủng hộ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt biệt khó khăn” và cuộc vận động “Nhà giáo Hà Nội giúp đỡ học sinh có khó khăn”. Cuộc vận động Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa,

vùng khó khăn được triển khai có hiệu quả. Toàn ngành nộp về CDGD Hà Nội 60,000,000 đồng; Ủng hộ các tỉnh miền Trung trong đợt thiên tai bão lũ với hàng trăm xuất quà, đồ dùng học tập, sách vở trị giá hàng tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều trường còn tổ chức các chuyến đi đến các tỉnh như: Lào Cai, Hà Giang, Quảng Trị... để trao quà. Tiêu biểu là các trường: Tiểu học Kim Đồng, Tiểu học Hoàng Diệu, Tiểu học Thành Công B, THCS Phan Chu Trinh, THCS Thăng Long...; Các trường học tiếp tục thực hiện tốt *Cuộc vận động “Nhà giáo Hà Nội đỡ đầu, giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn”*. Nhiều giáo viên bằng nhiều hình thức đã giúp đỡ động viên các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, với số tiền trị giá hàng trăm triệu đồng và nhiều sách vở đồ dùng học tập; Toàn ngành đã tích cực ủng hộ các loại quỹ như: Quỹ vì người nghèo, Quỹ Vì biển đảo Việt Nam, Quỹ Bảo trợ trẻ em, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa...; Tổ chức, thực hiện tốt chương trình Máy tính cho em: Ngành Giáo dục và Đào tạo quận đã tích cực triển khai xuống các nhà trường hỗ trợ tại chỗ cho HS có hoàn cảnh khó khăn chưa có máy tính, điện thoại học trực tuyến.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy – học

Cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học, quận luôn quan tâm đầu tư và chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo. 100% các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn Quận có đủ máy tính nối mạng Internet cáp quang đường truyền tốc độ cao và được trang bị máy tính và ứng dụng các phần mềm để phục vụ dạy, học và trong công tác quản lý.

Năm 2020 dù nhiều biến động do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, học sinh nghỉ phòng, chống dịch bệnh nhưng việc ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý, điều hành, dạy và học được thực hiện rất tích cực. Khai thác mạng internet để tổ chức họp hội đồng sư phạm trực tuyến, dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình hiệu quả, đạt chất lượng.

Đã tổ chức được 04 lớp tập huấn chuyên sâu “Lãnh đạo hiệu quả thời đại 4.0” cho 100% cán bộ quản lý, chuyên viên Phòng GDĐT quận, ban giám hiệu của 71 trường học trên địa bàn (mỗi lớp học tổ chức trong 3 buổi, kéo dài trong tháng 4, 5 và 6/2020). Chỉ đạo Câu lạc bộ Hiệu trưởng các trường học thuộc 03 cấp học tổ chức 03 buổi tập huấn viết bài, đưa tin trên nền tảng internet hiệu quả dành cho cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục.

Ứng dụng CNTT trong công tác tuyển sinh trực tuyến vào các trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 được hướng dẫn, triển khai kịp đảm bảo đúng tiến độ, nghiêm túc, hiệu quả.

Triển khai Đề án triển khai dạy học Tin học quốc tế giai đoạn 2020 – 2025; Kế hoạch dạy học Tin học quốc tế cho 5 trường Tiểu học, 5 trường THCS năm học 2020 – 2021 được triển khai đạt kết quả tốt.

6. Công tác phòng, chống dịch bệnh

Các nhà trường thực hiện tốt công tác y tế học đường, thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể:

- Triển khai, hướng dẫn các trường thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Chính phủ, của thành phố, các nội dung theo hướng dẫn của Sở GDĐT Hà Nội, UBND quận Ba Đình, Phòng GDĐT quận về những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học.

- Các trường thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến phụ huynh học sinh và học sinh về phòng chống dịch bệnh; đồng thời tổ chức quán triệt đến cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các biện pháp tự phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế, việc khai báo y tế...

- Công tác vệ sinh khử khuẩn ở các trường được Trung tâm Y tế quận, Phòng Y tế quận thực hiện thường xuyên, phối hợp với y tế phường phun thuốc; thực hiện tổng vệ sinh khử khuẩn trường, lớp học, đồ dùng trang thiết bị dạy học...

- Các nhà trường quan tâm việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng chống dịch; chuẩn bị đầy đủ đồ dùng trang thiết bị tại các lớp như: nhiệt kế điện tử đo thân nhiệt, bảng theo dõi nhiệt độ hàng ngày, khẩu trang, bồn nước, xà phòng, nước khử khuẩn, rửa tay khô ... phục vụ học sinh và cán bộ giáo viên khi trở lại trường học. Một số trường đã chủ động mua khẩu trang dự phòng để phát cho học sinh khi đi học trở lại.

7. Công tác xã hội hoá giáo dục và hợp tác quốc tế

Đẩy mạnh việc xây dựng xã hội học tập, khuyến khích các tổ chức kinh tế - xã hội, các cá nhân đầu tư phát triển các loại hình trường lớp ngoài công lập theo quy hoạch; huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng CSVN, mua sắm TBDH.

Đẩy mạnh phối kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong việc chăm sóc, giáo dục học sinh phát triển toàn diện.

Công tác giảng dạy ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn...) được chú trọng với nhiều hình thức phù hợp với đối tượng người học, thực hiện chương trình liên kết hiệu quả đã tạo ra những cơ hội học tập mới cho học sinh, tiếp cận với chương trình học tập theo chuẩn quốc tế.

Nhiều trường đã đi đầu trong việc hội nhập quốc tế, đón đầu cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật 4.0, tiên phong trong việc giáo dục STEM, nghiên cứu khoa học, tạo sân chơi cho giáo viên và học sinh được tiếp cận những công nghệ khoa học tiên tiến hiện đại của thế giới và phát huy sức sáng tạo trong việc ứng dụng, chế tạo các sản phẩm khoa học kỹ thuật. Nhiều sản phẩm của các em học sinh đạt giải cao, giải đặc biệt trong các kì thi khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia và Thành phố.

8. Công tác thi đua khen thưởng

Ngành đã phát động phong trào thực hiện tốt 13 chỉ tiêu thi đua của Thành phố. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng tiêu chí thi đua công khai, phù hợp, có biện pháp khích lệ tinh thần thi đua của cá nhân, tập thể CBGVNV, có đánh giá sơ kết và khen thưởng theo tháng, từng đợt thi đua, học kì; trong đánh giá coi trọng chất lượng, hiệu quả công việc.

Kết quả, có 49/49 đơn vị đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến; 13 đơn vị được đề nghị đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp Thành phố; 03 đơn vị (Mẫu giáo số 3, Tiểu học Kim Đồng, THCS Thăng Long) được nhận Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua Thành phố; 02 đơn vị (Mầm non Hoa Hướng Dương, THCS Giảng Võ) được Thành phố ghi nhận và được tặng Cờ thi đua của Bộ GDĐT; 84 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 668 lao động tiên tiến.

9. Công tác thi và tuyển sinh đầu cấp

Phòng GDĐT quận đã tham mưu UBND quận ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 19/6/2020 về tuyển sinh đầu cấp năm học 2020 – 2021. Hướng dẫn phân luồng, phân tuyến tuyển sinh; tuyển sinh trực tuyến đạt tỉ lệ trên 65% (năm 2019 chỉ đạt 35%), tuyển sinh trái tuyến dưới 10% (năm 2019 trên 25%%), đặc biệt 100% các trường năm học này đã tuyển sinh không vượt quá chỉ tiêu được UBND giao. Tuy nhiên vẫn còn một số trường công tác tuyển sinh gặp nhiều khó khăn (THCS Phúc Xá, THCS Thống Nhất, Tiểu học Thủ Lệ, Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc... và một số trường mầm non).

Quận đã Ban hành Đề án số 1380/ĐA-UBND ngày 14/8/2020 về đổi mới công tác tuyển sinh đầu cấp giai đoạn 2020 – 2025, là tiền đề quan trọng để công tác tuyển sinh đầu cấp có nhiều kết quả trong các năm học tiếp theo.

Công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT, thi và tuyển sinh vào lớp 10 cũng được triển khai thực hiện bài bản, nghiêm túc, đúng quy chế theo các văn bản chỉ đạo của Thành phố và Quận. Kết quả thi vào lớp 10 THPT năm học 2020 – 2021, toàn quận có 3.172 dự thi, điểm xét tuyển trung bình toàn quận là 37,76 điểm, xếp thứ 3 toàn thành phố (tăng 02 bậc so với năm học trước).

10. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Tham mưu UBND quận ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND “*Cải tạo, sửa chữa, xây mới, sáp nhập các trường học thuộc quận đảm bảo tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2020 – 2025*”

Công tác đầu tư cơ sở vật chất, cải tạo, sửa chữa các trường để thực hiện chỉ tiêu theo Công văn số 202/UBND-GDĐT ngày 17/2/2020 của UBND quận Ba Đình về việc rà soát kết quả thực hiện chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Kết quả hoàn thành công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia năm 2020: Thực hiện kế hoạch công nhận mới trường đạt chuẩn quốc gia năm 2020 gồm 9 trường

(Mẫu giáo số 9, Mẫu giáo số 10, Mầm non Hoa Hồng, Mầm non Sao Mai, Tiểu học Thành Công A, Mẫu giáo số 2, Mẫu giáo số 5, Mẫu giáo số 7, Mầm non 1/6). Công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia năm 2020 gồm 8 trường (Mẫu giáo Tuổi Thơ, Tiểu học Vạn Phúc, Tiểu học Hoàng Diệu, Tiểu học Đại Yên, THCS Thăng Long, THCS Nguyễn Tri Phương, THCS Thống Nhất và THCS Hoàng Hoa Thám). Các trường đã rà soát các điều kiện (theo tiêu chí Thông tư 13, 14 năm 2020 của Bộ GDĐT) phấn đấu đến năm 2025 đạt chỉ tiêu 100% các trường công lập đạt trường chuẩn quốc gia, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

11. Đánh giá chung

a) Ưu điểm

- 9 tháng đầu năm 2020, UBND quận đã chỉ đạo quyết liệt ngành GDĐT hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong lĩnh vực giáo dục góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội quận. Đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất các trường, đảm bảo cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học đạt kết quả tốt. Đồng thời, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học các cấp nói chung và thiết bị dạy học sách giáo khoa lớp 1 đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông, thay sách lớp 1 năm học 2020 - 2021.

- Phòng GDĐT quận chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường công tác kiểm tra giám sát các hoạt động nhà trường, chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng giáo dục mũi nhọn được duy trì và giữ vững. Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Ban giám hiệu các trường có nhiều đổi mới. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đảm bảo đủ số lượng, có trình độ, năng lực sư phạm đáp ứng tốt việc dạy và học.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh theo mùa, giữ gìn cảnh quan sư phạm được các nhà trường chú trọng, thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, hiệu quả.

- Các hoạt động ngoại khoá, hoạt động Đoàn, Đội, phong trào thi đua... có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng hiệu quả công tác giáo dục toàn diện trong các nhà trường.

- Thực hiện tốt công tác dạy học trên truyền hình, dạy học qua internet, động viên được số học sinh tham gia học khá cao, có chất lượng, hiệu quả tích cực.

- Thực hiện tốt, bài bản, có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của các cấp đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh.

- Tổ chức Lễ khai giảng năm học mới theo đúng quy định, hướng dẫn trang trọng, có ý nghĩa.

- Tổng kết năm học 2019 – 2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 kịp thời, hiệu quả.

b) Tồn tại, hạn chế, giải pháp khắc phục

- Tồn tại, hạn chế: Bên cạnh những thuận lợi trên, ngành GDĐT quận còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

+ Thực tế diện tích đất các trường thuộc quận rất hạn chế, hầu hết các trường Mầm non (kể cả trường cũ và trường mới được xây dựng ổn định) không có khả năng mở rộng diện tích đất, diện tích sử dụng/ học sinh chưa đảm bảo. Một số trường có sĩ số học sinh/ lớp cao, không đồng đều giữa các trường trong quận. Công tác tuyển sinh ở một số trường còn gặp nhiều khó khăn.

+ Các trường trong kế hoạch công nhận chuẩn quốc gia mới, công nhận lại chưa kịp thời do ảnh hưởng của tiến độ thi công công trình bị chậm lại.

+ Công tác tuyển sinh của một số trường gặp nhiều khó khăn.

+ Tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày còn thấp ở cấp THCS.

+ Một số trường do xây dựng mới, cải tạo sửa chữa, phải học ở tại trường hoặc các điểm trường khác nên còn khó khăn trong việc triển khai thực hiện các hoạt động giáo dục.

+ Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, chất lượng dạy – học bị gián đoạn do thời gian nghỉ dài, việc duy trì chất lượng dạy – học trên truyền hình, dạy qua internet gặp nhiều khó khăn về mạng, một số học sinh không có thiết bị hỗ trợ học tập. Việc tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường không thực hiện được,...

- Giải pháp khắc phục

+ Tham mưu Quận ủy – HĐND – UBND quận quyết liệt thực hiện chế độ luân chuyển cán bộ quản lý ở cấp Mầm non, THCS, luân chuyển giáo viên giữa các trường trên địa bàn quận để tạo sự đồng đều về chất lượng dạy – học.

+ Tăng cường công tác kiểm tra giám sát các hoạt động giáo dục nhà trường.

+ Tiếp tục thực hiện chủ trương “3 tăng”, “3 giảm” trong công tác tuyển sinh đầu cấp.

+ Tham mưu UBND quận về việc phân luồng tuyển sinh, tạo sự đồng đều và tránh quá tải về sĩ số của một số trường. Các trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2020 – 2021.

+ Tích cực tham mưu UBND quận tiến hành đẩy nhanh tiến độ đầu tư cải tạo về cơ sở vật chất, xây dựng mới đối với những trường đã xuống cấp do xây dựng lâu năm.

+ Tiếp tục tập huấn bồi dưỡng Ban giám hiệu các trường về công tác quản lý, kiểm tra giám sát các trường trên địa bàn quận, công tác bán trú và phòng chống TNTT, phòng chống dịch cho học sinh, ứng dụng công nghệ 4.0 vào quản lý, điều hành, dạy và học.

+ Thực hiện kế hoạch sáp nhập một số trường mầm non theo kế hoạch.

II. DỰ KIẾN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KT-XH NĂM 2021

1. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI và các Chương trình phát triển Văn hóa – Xã hội – Giáo dục.

2. Tổ chức các lớp Bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn quận.

3. Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; triển khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng bộ sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 mới theo lộ trình.

4. Tích cực thực hiện đề án xây dựng Xã hội học tập; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng; thực hiện đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp phường theo Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ; tiếp tục thực hiện Đề án số 1379/ĐA-UBND ngày 14/8/2020 của UBND quận Ba Đình về triển khai dạy học tin học theo chuẩn quốc tế tại các trường Tiểu học và THCS quận Ba Đình giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030. Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 14/8/2020 của UBND quận Ba Đình về thí điểm dạy học Tin học theo chuẩn quốc tế tại các trường Tiểu học và THCS thuộc quận Ba Đình năm học 2020 – 2021.

6. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm trong trường học.

7. Tuyên truyền và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch: dịch Covid-19, dịch sốt xuất huyết...

8. Triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của quận, của ngành kịp thời, hiệu quả.

9. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, hội nhập quốc tế, khuyến khích học sinh Tiểu học, THCS tham gia kỳ thi học sinh giỏi thành phố, quốc gia, quốc tế. Thi Toán, Khoa học khu vực và quốc tế.

10. Tăng cường quản lý thu, chi đầu năm tại các cơ sở giáo dục theo đúng quy định hiện hành.

11. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè; bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ giáo viên các trường.

12. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, đón đoàn đánh giá ngoài, kiểm định chất lượng và đón chuẩn quốc gia đối với các trường công nhận mới, công nhận lại trong năm 2020.

13. Tiếp tục tham mưu UBND quận về việc đầu tư xây dựng, cải tạo sửa chữa theo kế hoạch.

14. Tiếp tục hoàn thiện các Đề án, Kế hoạch trong chương trình phát triển toàn diện giáo dục – đào tạo quận Ba Đình: Đề án “*Đổi mới và tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy và học giai đoạn 2020-2025*”; Đề án “*Nâng cao chất*

lượng dạy học ngoại ngữ giai đoạn 2020-2025”; Đề án “Dạy học Toán và Khoa học quốc tế giai đoạn 2020-2025”; Đề án “Triển khai dạy học STEM giai đoạn 2020-2025”; Kế hoạch “Giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh giai đoạn 2020-2025”; Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, nhân viên các trường học giai đoạn 2020-2025”; Kế hoạch “Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị CNTT các trường học giai đoạn 2020-2025”; Kế hoạch “Đầu tư, nâng cấp phần mềm quản lý, dạy và học giai đoạn 2020-2025”.

15. Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận mới, công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch đã đề ra.

Trên đây là báo cáo về việc thực hiện các chỉ tiêu KT-XH năm 2020; dự kiến chỉ tiêu kế hoạch KT-XH năm 2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo UBND quận Ba Đình./.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND quận;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG



Lê Đức Thuận

Biểu 1: CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KT-XH NĂM 2020

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính (1.000 đồng)	KH 2020 (QĐ 2368/QĐ-UBND ngày 16/12/2019)	ƯTH 2020	KH 2021	Chủ trì	Ghi chú
I	Chi quản lý Nhà nước		5,016,100	5,016,100	7,233,750		
1	Kinh phí thực hiện tự chủ		930,000	930,000	930,000		
	<i>Chi TX theo định mức</i>		<i>930,000</i>	<i>930,000</i>	<i>930,000</i>		
	<i>10% TK chi TX để dành nguồn thực hiện CCTL</i>		93,000	93,000	93,000		
	<i>Chi thường xuyên</i>		837,000	837,000	837,000		
2	Kinh phí không thường xuyên		1,924,000	1,924,000	1,924,000		
2.1	Thanh toán cá nhân		1,924,000	1,924,000	1,924,000		
	<i>Lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp theo lương</i>		<i>1,638,000</i>	<i>1,638,000</i>	<i>1,638,000</i>		
	<i>Kinh phí thực hiện CCTL</i>		286,000	286,000	286,000		
II	Hoạt động QL giáo dục chung		1,854,000	1,854,000	4,055,150		
	<i>Hội giáo chức</i>				135,000		
	<i>QL giáo dục chung</i>		840,000	840,000	1,902,150		
	<i>Phổ cập giáo dục</i>		360,000	360,000	360,000		
	<i>sửa học đường</i>		654,000	654,000	1,658,000		
III	Kp hoạt động TDTT		222,600	222,600	222,600		
IV	Hoạt động Hội Khuyến học		85,500	85,500	102,000		

**Biểu 2: NHIỆM VỤ CHỦ YẾU, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KT-XH NĂM 2021
Của phòng Giáo dục và Đào tạo**

T T	Nội dung	Đề nghị phối hợp	Trình cơ quan	Tiến độ hoàn thành/ Thời hạn trình	Ghi chú
1	Tổ chức Ngày hội công nghệ thông tin	Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS	Phòng GDĐT	T3/2021	
2	Tổ chức ngày hội STEM	Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS	Phòng GDĐT	T3/2021	
3	Đào tạo bồi dưỡng tập huấn chuyên đề gv lớp 2,6 mới	Phòng TCKH, Nội vụ	UBND quận	T3/2021	
4	Kế hoạch đào tạo nâng chuẩn theo Luật giáo dục 2019	Phòng TCKH, Nội vụ	UBND quận	T3/2021	
5	Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo giai đoạn 2020-2025	Phòng TCKH, Nội vụ	UBND quận	2021	
6	Đề án “Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ giai đoạn 2020-2025”	Phòng TCKH, Nội vụ	UBND quận	2021	
7	Đề án “ <i>Dạy học Toán và Khoa học quốc tế giai đoạn 2020-2025</i> ”	Phòng TCKH	UBND quận	2021	
8	Đề án “ <i>Triển khai dạy học STEM giai đoạn 2020-2025</i> ”	Phòng TCKH	UBND quận	2021	
9	Kế hoạch “ <i>Giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh giai đoạn 2020-2025</i> ”	Phòng TCKH	UBND quận	2021	
10	Đề án “ <i>Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, nhân viên các trường học giai đoạn 2020-2025</i> ”	Phòng TCKH, Nội vụ	UBND quận	2021	
11	Đề án “ <i>Đổi mới và tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy và học giai đoạn 2020-2025</i> ”	Phòng TCKH	UBND quận	2021	
12	Kế hoạch “ <i>Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị CNTT các trường học giai đoạn 2020-2025</i> ”	Phòng TCKH	UBND quận	2021	
13	Kế hoạch “ <i>Đầu tư, nâng cấp phần mềm quản lý, dạy và học giai đoạn 2020-2025</i> ”	Phòng TCKH	UBND quận	2021	